



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. คนเลี้ยงไก่ไข่...ไม่พันวิบาก
2. เปิดผลศึกษา CPTPP ไทยยังไม่พร้อมเข้าร่วม (1)
3. รง.น้ำยางชั้นโวย ตกเป็น"แพะ" ทูบราคา โบนัสกึ่งกำไรตัวป่วน
4. เปิดเกณฑ์ใหม่ที่ดิน'สปก.' ทำปัม-รีสอร์ต-ตลาดได้
5. คอลัมน์: นอกรอบ: พัฒนเปียร์จากขนมปัง ลดสูญเสียอาหาร-ปริมาณขยะ
6. พลิกวิกฤติ "แรงงานคืนถิ่น"
7. เปิดผลศึกษา CPTPP ไทยยังไม่พร้อมเข้าร่วม (1)
8. คอลัมน์: มุมข้าราชการ
9. คอลัมน์: เฟรนด์คอนเนอร์
10. คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: แลกเปลี่ยนข้อมูลอาชีพเกษตร

สื่อ

siamrath.co.th

ฐานเศรษฐกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

มติชน

ประชาชาติธุรกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ siamrath.co.th
หัวข้อข่าว : คนเลี้ยงไก่ไข่...ไม่พ้นวิบาก

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

วันคนพิการแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สยามรัถ
Siam Rath

เพิ่มเพื่อน 40K

เฟซบุ๊ก | ทวิตเตอร์ | ยูทูบ | เข้าสู่ระบบ

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เกษตร

คอลัมน์ > ภาพ, ขานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บ้านเท็ง สตรี วิถีใต้-นิวเจน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้าน รอบเมือง

คนเลี้ยงไก่ไข่...ไม่พ้นวิบาก

ทวีต Share 0

สยามรัถออนไลน์ 13 พฤศจิกายน 2563 22:14 น. เกษตร



ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่ 2.90 บาทต่อฟอง ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ นับเป็นราคาที่พอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้หายใจหายคอสะดักขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ต้องแบกรับภาระขาดทุนมานาน ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่า ราคาขายจริงเคยหล่นลงไปถึง 2.20-2.30 บาท ในช่วงที่ภาครัฐห้ามส่งออกไข่ จนมีปัญหาไข่ล้นตลาด มีไข่ไก่ส่วนเกินในประเทศวันละกว่า 3 ล้านฟอง ทำให้ราคาตกลง กระทั่งภาครัฐต้องออกมาตรการแก้ปัญหา ทั้งการผลักดันส่งออกไข่ไก่จำนวน 200 ล้านฟอง การเร่งปลดไก่ไข่เกินกรง 3 ล้านตัว เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ ให้เข้าสู่สมดุลกับการบริโภคในประเทศ

การปรับราคามาอยู่ในระดับนี้ จึงไม่ใช่การสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร เป็นเพียงการช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาพอมีทุนรอนในการใช้หนี้สินที่ต้องแบกรับมาก่อนหน้านี้ และไข่ต่อทุนให้อาชีพเลี้ยงไก่ไข่เดินหน้าต่อไปได้อีก

ยิ่งเมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิต ตามตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2.58 ต่อฟอง ขณะที่ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้จริงเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ฟองละ 2.65 บาทเท่านั้น เท่ากับว่าคนเลี้ยงมีกำไรไม่ถึง 3% ด้วยซ้ำ ถือว่ากำไรบางมาก ยิ่งถ้าฟาร์มไหนมีปัญหาเรื่องโรค หรืออากาศเปลี่ยนแปลงเข้าข้างเต็มตัวแล้ว ต้นทุนกับราคาขายก็ชนกันพอดี เรียกว่าแทบไม่มีกำไรหรือบางฟาร์มถึงกับขาดทุน นี่คือความจริงที่เกษตรกรต้องเผชิญ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ siamrath.co.th
หัวข้อข่าว : คนเลี้ยงไก่ไข่...ไม่พ้นวิบาก

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



สำคัญกว่านั้นคือ ราคาไข่ที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรเพียงแค่พ่นน้ำ จากก่อนหน้านี้ที่อาชีพต้องล้มๆคองๆ เพียงขอความเห็นใจว่าต้องแบกรับภาระอะไรบ้าง ไข่คละที่ขายนั้นเกษตรกรได้ราคาหน้าฟาร์มแค่ 2.90 บาท แต่เส้นทางไข่ไก่...กว่าจะถึงมือผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านกลไกตลาดในหลายขั้นตอน เพราะวงจรการค้าไข่มีชีพหลายแขนงยาว มีกระบวนการและคนกลางหลายชั้น มีผู้เกี่ยวข้องหลายระดับตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ผู้รวบรวมไข่ หรือล้งไข่ ยี่ปั้ว ซาปั๋ว ผู้ค้าปลีก ไปจนถึงร้านขายของชำหรือตามตลาดสดในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละชั้นมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น จึงไม่แปลกที่จากหน้าฟาร์มมาถึงคนกินราคาไข่จะปรับขึ้น และประโยชน์ก็ไม่ได้ตกที่เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต

ส่วนราคาไข่ที่ประกาศฯ ปรับขึ้น 20 สตางค์ ที่ในมุมผู้บริโภคบางคนมองว่าไข่แพงนั้น ถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วจะเห็นความเป็นจริงอีกด้าน ยกตัวอย่างการบริโภคไข่ไก่ในครอบครัวยุคปัจจุบัน ที่ในบ้านมีพ่อ-แม่-ลูก รวม 3 คน หากทานไข่วันละ 1 ฟองต่อคน ช่วงเวลาหนึ่งเดือนก็จะทานไข่ 90 ฟอง เฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากราคาไข่ที่ปรับขึ้นเพียงเดือนละ 18 บาทต่อครอบครัว ซึ่งสำหรับคนเมืองแล้วเงินเพียงเท่านี้ไม่ทำให้เดือดร้อน เสียเงินกับเรื่องอื่นยิ่งมากกว่านี้เสียด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม หากทุกคนเปิดใจและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ไข่ไก่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคอมโมดิตี (Commodities) ที่ราคาแปรผันขึ้นอยู่กับอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) จากความต้องการบริโภคกับปริมาณผลผลิต ที่หากไม่สมดุลกันแล้วราคาย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาตามกลไกตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และราคาที่ปรับขึ้นก็ได้ทำให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้น แค่ช่วยให้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ไม่ล้มหายไป เพราะเกษตรกรทนรับภาระขาดทุนไม่ได้เท่านั้น

ที่สำคัญการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ภาครัฐ ภาคผู้ผลิต หรือเกษตรกร ที่ต้องเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้โดยลำพัง แต่ผู้บริโภคคนไทยทั้งประเทศก็สามารถช่วยได้ ด้วยการทานไข่เพียงคนละฟองต่อวัน เพื่อช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไข่ไก่ได้เดินหน้าต่อ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีเกษตรกรคอยผลิตไข่ไก่ ไปรอตินคุณภาพดีให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

โดยนางสาวรัชนิวรรณ สุขสำราญ นักวิชาการด้านปศุสัตว์

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (CPTPP) สภาผู้แทนราษฎร
ที่มี นายวีระกร คำประกอบ เป็น
ประธาน ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าว
เสร็จแล้ว และรอบรรจุเข้าสู่วาระ
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ผลการศึกษา มีบทสรุป
ที่น่าสนใจดังนี้



เปิดผลศึกษา CPTPP ไทยยังไม่พร้อมเข้าร่วม (1)

เมื่อรัฐบาลไทยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมประเด็นทางการค้าหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ และภาคประชาชน

สืบเนื่องจากความเห็นของแต่ละฝ่ายที่ไม่ตรงกัน ความไม่เข้าใจ ความคลุมเครือของข้อมูลทำให้เกิดข้อกังวลในผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP ยังผลให้เกิดความขัดแย้งและต่อต้านอย่างรุนแรงขึ้นในสังคม เกิดข้อกังวลในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้าและบริการจาก

ประเทศสมาชิก และต้องยอมรับพันธกรณีที่อาจมีผลกระทบในวงกว้างในประเด็นต่างๆ เช่น การเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร การรอนสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา UPOV การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ใหม่ การรับฝากจุลชีพ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL) การเปิดตลาด

บริการและการลงทุน การคุ้มครองด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น การใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ การเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์และการให้สิทธิแรงงานต่างด้าวรวมตัวจัดตั้งสหภาพ เป็นต้น

ดังนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เพื่อศึกษาประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP และรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านผ่านกลไกรัฐสภา เพื่อรวบรวมเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาศึกษาจากโอกาสและผลกระทบ ด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จากข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน รายงานการศึกษาวิจัย ตลอดจนจดคำชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใน 3 ประเด็นหลักที่ได้รับผลกระทบและมีความขัดแย้งและเป็นข้อกั่วงวลอย่างรุนแรงในสังคม ประกอบด้วย

1.ผลกระทบด้านการเกษตรและพันธู์พืช

2.ผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

โดยในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่า

1.ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง ซึ่งจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน

2.รัฐบาลต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งด้านบวก ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการเยียวยาจากผลกระทบด้านลบ



3.การเจรจาของรัฐบาลควรมีกรอบการเจรจาที่เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหว ซึ่งหากเจรจาไม่ได้ตามที่ระบุไว้ ก็ไม่ควรเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง

4.รัฐบาลต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. ประเด็นผลกระทบด้านการเกษตรและพันธู์พืช คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตรของไทย จะได้รับผลกระทบอย่างมากและกว้างขวาง ถ้าประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ทั้งจากการเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร และจากการรอนสิทธิในการใช้พันธู์พืชการค้าหลังจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังไม่พร้อมจะเข้าเจรจาความตกลง CPTPP จนกว่าจะมีการทำความเข้าใจให้เกษตรกรยอมรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV การเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ซึ่งยังไม่สามารถพึ่งพา

ตนเองและไม่สามารถสู้ได้ในเวทีโลก โดยการสนับสนุนเชิงนโยบาย และเพิ่มงบประมาณวิจัยและพัฒนาพันธู์พืชและขยายพันธู์พืช เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร และเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธู์พืช พ.ศ. 2542 และจัดทำกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดว่า จะมีการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธู์พืชและเพื่อการขยายพันธู์พืช เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบเกษตรกรรมไทย เช่น ปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรได้รับงบประมาณมากกว่า 1,447 ล้านบาท ตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณในแผนงานดังกล่าวต่ำกว่าที่กำหนดไว้ทุกปี

การจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีมาตรฐานสูงอื่นใด ประเทศไทยควรมีความพร้อมที่จะเป็นประเทศผู้ขายพันธู์พืชให้แก่ประเทศภาคีสมาชิก ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม CPTPP ●

รง.น้ำยางชั้นไวย ตกเป็น "แพะ" ทูบราคา ไบ๊ยนักเก็งกำไรตัวป่วน

การทูป
ราคายางก็เกือบ
ทูปทมือตัวเอง
เราไม่ก้ออยู่แล้ว ขออย่า
ไ้โรงงานน้ำยางชั้น
กลายเป็นแพะเลย

นายกิตติมศักดิ์ สมาคมน้ำยางชั้น
ไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า
วันนี้ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าจะ
เป็นกระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรม
การค้าภายใน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกลุ่มผู้นำเกษตรกร ทัวร์ลึงที่
บริษัทน้ำยางชั้นทั้งหมด ซึ่งตนอยาก
จะชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวที่ขึ้นลง

ว่า ผู้ประกอบการไม่มีพลัง ไม่มี
อำนาจเงิน และไม่สามารถจะ
รวมกลุ่มทำอะไรแบบนี้ได้ เพราะ
ต่างคนต่างทำธุรกิจ และการซื้อ
ขายก็ปรับขึ้น-ลงตามราคาตลาด
โลก

ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับ
นายประพันธ์ บุญเกียรติ

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
(ประธานบอร์ด กยท.) ว่า ราคายางที่
ขึ้นคาคดจะเป็นช่วงระยะสั้นๆ จากความ
ต้องการน้ำยางเพื่อใช้ในการผลิตถูมมือ
ยางมีสูงช่วงโควิด ประกอบกับที่ผ่าน
มามีพายุเป็น 10 ลูก ติดต่อกัน ประเทศ
ผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ต่างก็ได้รับผลกระทบจากพายุกันหมด
ทำให้ผลผลิตยางออกมาน้อย นอกจาก
เจอพายุแล้ว ในส่วนของไทยยังมีปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง จาก
แรงงานต่างด้าวกลับประเทศช่วงโควิด
ดังนั้นความต้องการมีมาก ผลผลิตมี
น้อยเป็นเหตุผลทำให้ราคายางพุ่งสูงขึ้น

ประกอบกับเวลานี้ก็เก็งกำไร
มีเงินมหาศาล สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป พิมพ์ธนบัตรออกมาไม่มีที่ไป ก็
นำไปเก็งกำไรในตลาดสินค้าเกษตรล้ง
หน้าทำให้ตลาดปั่นป่วน จากการสร้าง
ดีมานด์เทียม พอทำกำไรได้แล้วก็ปล่อย
ราดาลงมา ถึงปัจจุบันคำนวณเป็นเงิน

สมาคมน้ำยางชั้นไทย ทัวร์ลึง
ไวยตกเป็นแพะทูบราคายางดังแหว
ร้องขอความเป็นธรรม แจงถูกใส่ร้าย
ไร้อำนาจ-พลังควบคุมราคา
ไบ๊ยนักเก็งกำไรตลาดล้งหน้า
ตัวป่วน สร้างดีมานด์เทียม
ลวงโลก ระบุโรงงาน
กระเป่าแห้ง หลังแบงก์จับ
ปล่อยกู้ ดันขอซอฟต์โลน
4 หมื่นล้าน จาก กยท.

าการราคาของพาราใน
รอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
มาได้พุ่งสูงสุดในรอบ
3 ปี ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาง
สดขยับสูงสุด ที่ 74.50 บาทต่อ
กิโลกรัม (กก.) ยางแผ่นดิบ 76.55
บาทต่อ กก. และยางแผ่นรมควัน
82.80 บาทต่อ กก. แล้วจู่ๆ ราคา
ก็ลดลงอย่างพรวดพรวด โดยเฉลี่ย
ราคาของแต่ละชนิดปรับลดลงถึง
ปัจจุบัน 20-30 บาทต่อ กก. ทั้ง
เกษตรกร และราชการ ต่างฟันธง
ว่าเป็นพ่อค้าที่มากดและทูบราคา
ชาวสวนยาง โดยเฉพาะสมาคมน้ำ
ยางชั้นไทย ได้ตกเป็น "จำเลย
สังคม" เพียงชั่วข้ามคืน

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล



ราคายางตลาดล่วงหน้าปรับลดลงมา 20-30 บาทต่อกก. นี้อคือ ข้อเท็จจริงที่ ต้องยอมรับ ไทยประเทศเดียวคงไม่ สามารถที่จะทำให้ราคาขงขึ้นลงได้

“เมื่อราคากระชากขึ้นไป ผู้ผลิต ฤงมือขง ก็รับราคาและซื้อไม่ไหว ขณะ ที่เวลานี้การกู้เงินจากธนาคารก็ยังไม่ให้ กู้เลย จะเอาเงินที่ไหนไปทำ ถ้าทำได้ ทำไม่จะต้องไปขอขอฟัดโลน จาก กยท. เป็นเงินประมาณ 4 หมื่นล้าน เพื่อเสริม สภาพคล่องในการซื้อขงทั้งระบบ”

ล่าสุดกรณีทีกระหวงพาณิชย์ ได้สั่งเช็คสต็อกขงของผู้ประกอบการ ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่การมาควบคุมราคา สิ้นค้า เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคใช้ขงแพงเกิน ไป และให้โรงงานช่วยซื้อวัตถุดิบจาก เกษตรกรในราคาแพงๆ โรงงานจะทำ อย่งไร เพราะต้นทุนวัตถุดิบขึ้น-ลง ตามกลไกตลาด จะบังคับให้ซื้อแพงขง ฤง มีที่ไหนในโลก ขณะทีกลไกตลาด เป็นระหวงผู้ซื้อและผู้ขายที่ยินยอมใน ราคาที่ตกลงกันได้ และไทยก็ไม่ใช้เป็น ประเทศที่สามารถประกาศราคาขง เองได้

“ถ้าทำแบบนี้จะทำลายระบบ การค้าขงขงพาราไป ทำให้ประเทศไทย ตอนนีซึ่งเรามีโอกาสมากจากทีเราเป็น ผู้ผลิตรายใหญ่ สุดท้ายอาจจะเสียดลาด ให้กับประเทศเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ทีมีการ ปลูกขงเพิ่มขึ้น เป็นการทำลาย อุตสาหกรรมภายในขงเราเอง ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิตน้ำขงข้นใหญ่อันดับ 1 ดิดเป็น 80% ของโลก การทูบราคาขง ก็เหมือนทูบหม้อข้าวตัวเอง เราไม่ทำ อย่งแล้ว ขออย่าให้โรงงานน้ำขงข้น กลายเป็นแพะเลย” ●

เปิดเกณฑ์ใหม่ที่ดิน'สปก.' ทำ'ปัม-รีสอร์ต-ตลาด'ได้

เลขาฯส.ป.ก.แจงยิบ ปรับหลักเกณฑ์ขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก.เปล่าอุ้มนายทุน-ธุรกิจ เงื่อนไขอนุมัติต้องโยง ภาคเกษตร หวังแก้ปัญหาดุลพินิจ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ที่ดิน'สปก.'

จากกรณีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประกาศดังกล่าว จากการที่มีการกำหนดกิจการต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.หลากหลายประเภท อาทิ ปิมน้ำมัน โรงงานน้ำตาล โรงงานน้ำมันพืช โรงงานแปรรูปไม้ โรงฆ่าสัตว์ ตลาด ร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านตัดผม สถานีขนส่ง ร้านจำหน่ายอาหาร อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเปิดช่องให้กลุ่มทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่าจากเดิมประกาศรัฐมนตรีในปี 2533 และ 2543 คปก.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามคำขอของประชาชน ซึ่งเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น ทำให้ในแต่ละ 72 จังหวัดทั่วประเทศมีดุลพินิจไม่เหมือนกัน บางพื้นที่ใช้ดุลพินิจเกินวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน ส.ป.ก.และมีความไม่ชัดเจนในรายละเอียดบางข้อ ส่งผลให้แต่ละพื้นที่มีปัญหาที่หลากหลาย ดังนั้น ส.ป.ก.จึงต้องการแก้ไขประกาศคณะกรรมการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

"การแก้ไขประกาศในครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ต้องการให้การแก้ไขในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีการกำหนดขอบเขตในการอนุมัติอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน ส.ป.ก.ได้ตั้งอำนาจในการตัดสินใจของ คปจ.กลับมาแล้ว เพราะฉะนั้น อำนาจในการตัดสินใจในการอนุมัติการใช้พื้นที่จะเป็นอำนาจการตัดสินใจจากคณะกรรมการ ส.ป.ก. ที่รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและไม่เอื้อประโยชน์ต่อนักการเมือง นายทุน หรือใครทั้งสิ้น ทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ อีกทั้งระหว่างนี้อยู่ระหว่างหารือกับทนายเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ส.ป.ก.ให้ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และสังคม คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน 2564" นายวิณะโรจน์กล่าว

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า สำหรับกิจการตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1.1 กิจการทางวิชาการ เกษตร การสาธิต การทดลองเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 1.2 กิจการที่ส่งเสริมหรือประกันราคาพืชผลการเกษตร หรือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 1.3 กิจการที่เป็นข้อตกลงร่วมกับ ส.ป.ก.ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 1.4 กิจการที่เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตการจำหน่ายและการตลาดให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 1.5 กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินซึ่งกิจการนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ คปจ.กำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 12 รายการ อาทิ กิจการปิมน้ำมัน กิจการขุดน้ำ และกิจการที่อยู่อาศัย ประเภทที่พัก หอพัก ซึ่งทุกกิจการต้องเป็นกิจการที่ให้ความสะดวกต่อเกษตรกรเท่านั้น

นายวิณะโรจน์กล่าวต่อว่า ในส่วนของข้อกำหนดที่ 1.5 เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดว่าสามารถสร้างหอพักในพื้นที่ ส.ป.ก.ได้

หรือไม่นั้น ขณะนี้บ้านเมืองและชุมชนขยายกว้างกว่าเดิม เมื่อปี 2536 มีชุมชนอยู่ประมาณ 5,000 แห่ง แต่ขณะนี้มากกว่า 10,000 แห่ง มีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.กว่า 2.9 ล้านคน ต้องเข้าไปดูการเติบโตของชุมชนว่าการมีบ้าน รีสอร์ท หรือหอพัก เข้าเกณฑ์กิจการต่อเนื่องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือไม่ สมมุติว่ามีการทำสวนยางพาราจำเป็นต้องมีบ้านพัก หอพัก เพื่อให้เกษตรกร คนกรีดยางอยู่ ถือว่าหอพักนั้นเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร ส่วนหอพักนักศึกษาต้องเข้าไปดูว่าหอพักเหล่านั้นทำเพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรอยู่หรือไม่ทั้งหมดในรายละเอียดนี้ต้องนำกลับไปหารือใน คปจ.อีกครั้งเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ

"กรอบปฏิบัติยังต้องใช้ดุลพินิจของ คปจ. แต่ต้องว่ากันตามกฎหมาย เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็สามารถทำได้ เช่น การทำโฮมสเตย์เล็กๆ ที่ปลูกผักในพื้นที่ ทำเกษตรเพื่อป้อนโฮมสเตย์นั้นๆ ก็สามารถทำได้ เพราะเข้าเกณฑ์ ทำกิจการเกี่ยวเนื่องการเกษตร" นายวิณะโรจน์กล่าว

นายวิณะโรจน์กล่าวถึงการยึดที่ดิน ส.ป.ก.ถูกบุกรุกว่า ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิของโรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงราย พบมีโรงแรม รีสอร์ท กว่า 300 แห่ง แต่ในจำนวนนี้มีจำนวนประมาณ 200 แห่ง ที่อยู่บนที่ ส.ป.ก. ต้องดำเนินการยึดคืน และรื้อถอน แต่ต้องผ่านกระบวนการฟ้องร้องจนสิ้นสุดก่อน

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ส่วนที่ดิน ส.ป.ก.ประมาณ 2 ล้านไร่ ที่มีผู้มีสิทธิพลทางท้องถิ่นและนักการเมืองถือครองก็อยู่ระหว่างการรังวัด และเรียกเจ้าของมาเพื่อขอเอกสารที่ถือครองว่าเข้าเกณฑ์ตามระเบียบของกฎหมาย ส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่น อาทิ สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ท.) ที่ถือครองที่ ส.ป.ก.ไม่ถูกต้อง ได้ขอคืนที่ดินจำนวนมากกว่า 10,000 ไร่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปจ.) ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติราชการแทนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนามประกาศ อาจจะเปิดช่องเอื้อประโยชน์

ให้นายทุน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง เรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินนั้น พล.อ.ประยุทธ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามีได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร และดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากนายทุนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นความกังวลใจว่าประกาศการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ที่เพิ่งออกมานั้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือฉวยโอกาสอย่างแน่นอน และจะติดตามทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้สิทธิใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าสาระทั้งหมดของประกาศฉบับใหม่ยังคงยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร โดยต้องดูแลทั้งระบบให้ครบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรหลุดจากความยากจน

“ส่วนเนื้อหาที่ขยายให้ครอบคลุมกิจการที่เป็นการสนับสนุนและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่อยากให้อุตสาหกรรมแปรรูปอยู่ใกล้แหล่งผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่บางส่วนไม่สามารถนำมาทำการเกษตรได้ บางทีก็เป็นแหล่งชุมชนไปแล้ว” น.ส.รัชดา กล่าว

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า นอกจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนโยบายการทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ในประกาศ ส.ป.ก.ยังกำหนดไว้ชัดเจนว่า การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ผู้มีอำนาจคือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาคเอกชนและเกษตรกร โครงการที่เสนอขออนุมัติต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ ส.ป.ก.จะได้รับ รวมถึงต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน/อบต.เสียก่อน ส่วนเรื่องการครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายที่เป็นคดีความแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม จึงไม่เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้

พัฒนาเบียร์จากขนมปัง ลดสูญเสียอาหาร-ปริมาณขยะ

นอกรอบ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครโอซากา

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ นคร
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

รายงานจาก Kanazawa Brewery เมือง
คานาซาวา ผู้ผลิตเบียร์ท้องถิ่นได้พัฒนา
เบียร์ที่ทำจากขนมปังที่เหลือจากการผลิต
โดยบริษัทจะซื้อขนมปังที่ร้านเบเกอรี่
ต่างๆ ที่ไม่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่การ
ลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ได้แล้ว
ยังช่วยลดปริมาณขยะ โดยตั้งเป้าที่จะ
ขายเบียร์ชนิดนี้ หลังฤดูใบไม้ผลิปี 2564
โดยจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งจากยอดขาย
ให้กับธนาคารอาหารที่แจกจ่ายอาหารให้
กับผู้ที่ต้องการหรือ food bank ด้วย
สำหรับแหล่งของร้านเบเกอรี่ที่จะรับ
ซื้อขนมปังที่ไม่ต้องการนั้น คาดว่าเป็น
บริษัทท้องถิ่นในภูมิภาคโฮคุริคุ (ประกอบ
ด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ไทยามะ, อิซิคาวะ
และคานาซาวะ) ซึ่งจะนำขนมปังนั้น
มาคั่วแห้งและผสมกับมอลต์ข้าวบาร์เลย์
จากนั้นเติมน้ำต้มลงในน้ำข้าวสาลี

เมื่อนำขนมปังมาใช้เป็นวัตถุดิบจะได้อ
รรสชาติ “คล้ายกับเบียร์ขาวที่ใช้ข้าวสาลี
จำนวนมาก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”
ประธาน Kanazawa Brewery, Mr.Yuka
Suzumori กล่าว นอกจากนี้ เบียร์ชนิดนี้
จะมีการพัฒนาด้วยการลองใส่เครื่องเทศ
ต่าง ๆ เช่น ผักชี, ผลไม้รสเปรี้ยว เพื่อเพิ่ม
กลิ่นหอมโดยการลองผิดลองถูกซ้ำ ๆ เกี่ยว
กับองค์ประกอบและรสชาติของส่วนผสม
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของยอดจำหน่ายบริษัท



จะนำไปบริจาคให้กับ food bank ซึ่งเป็น
ที่รู้จักในด้านกิจกรรม เพื่อส่งมอบอาหาร
ให้กับผู้ที่ต้องการ และองค์กร Kodomo
Shokudou (โรงอาหารสำหรับเด็ก) ซึ่ง
ทำงานเพื่อต่อสู้กับความยากจนของเด็ก
หวังว่าผลิตภัณฑ์เบียร์นี้จะมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย
ราคาขายและจำนวนเงินที่จะนำไปบริจาค
จะถูกกำหนดหลังจากขั้นตอนการพัฒนา
สำหรับที่มาของโมเดลนี้ คือ ประธาน
บริษัท Mr.Suzumori ได้ยินจากคนรู้จัก
ว่า โรงเบียร์ในยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อ
ลดการสูญเสียอาหารด้วยการซื้อขนมปังที่
ทิ้งแล้วจากห้างร้านต่าง ๆ และบริจาคเงิน
ให้กับ NPO นอกจากนี้ Mr.Suzumori
ยังกล่าวเสริมว่า “เขารู้สึกถึงความเป็น
ไปได้และเสน่ห์ของการที่สามารถมีส่วน
ร่วมกับสังคมได้จากการผลิตเบียร์”

สำหรับโมเดลความพยายามรูปแบบนี้

ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือว่ายังคงเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น “AJB Brewery”
ในหมู่บ้าน Nozawa Onsen ของจังหวัด
Nagano ได้ผลิตเบียร์จากการใช้ขอบของ
ขนมปัง และบริจาคเงิน 1% ของยอดขาย
ให้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลด
การสูญเสียอาหาร

ตามการประมาณการของกระทรวง
เกษตรป่าไม้และการประมงของประเทศ
ญี่ปุ่น คาดว่ามีปริมาณการสูญเสียอาหาร
ทั้งที่ยังสามารถรับประทานได้หรือไม่ได
แล้วก็ตาม ในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 6.12
ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ 3.28 ล้านตันนั้น
เป็นอาหารที่ผลิตโดยธุรกิจต่าง ๆ เช่น
ผู้ผลิตอาหารและผู้ค้าส่ง โดยประเทศ
ญี่ปุ่นมีความพยายามในการลดการ
สูญเสียอาหาร ลงประมาณ 20%
ให้เหลือประมาณ 2.73 ล้านตันภายใน
ปีงบประมาณ 2573

พลิกวิกฤติ "แรงงานคืนถิ่น"

| เศรษฐกิจไทยปีนี้ นายเศรษฐาภิวัตน์ วิฑูรย์กุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะติดลบ 8% แต่ผลกระทบจากโควิดขณะนี้ หากเทียบกับวิกฤติในอดีตต่างกันมาก เพราะตอนนี้กระทบตรงกลุ่มดวงใจคือภาคท่องเที่ยวที่มีการจ้างงานถึง 20% ทำให้ดูว่าปัญหากระทบหนัก แคมป์โดนซ้ำด้วยหนี้ครัวเรือนที่สูงก่อนโควิด วันนี้สูงไปอีกที่ 84% จาก 80% ก่อนหน้า

แม้ตอนนี้ผู้ตกงานจะอยู่ที่ระดับ 700,000-800,000 คน แต่ตัวเลขนี้ไม่สะท้อนข้อมูลที่แท้จริง เพราะมีคนทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกถึง 2,000,000 คน หากรวม 2 จำนวนนี้เข้าไป กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบมีถึง 3,000,000 คน เป็นผลกระทบในวงกว้างภายใต้ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

รายงานการวิจัย ธปท. เรื่อง "โควิดทุเลา แรงงานบ้านเฮาสีเฮ็ดเกษตรจรงได้" ในชุด "แบ่งปันความรู้สู่ภูมิภาค" ขยายภาพปัญหาแรงงานให้ชัดยิ่งขึ้นว่า วิกฤติโควิด-19 ทำให้แรงงาน 8,400,000 คน ในกลุ่มธุรกิจภาคท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่นๆ มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้าง

รวมเด็กจบใหม่กว่า 500,000 คนหางานยาก สมทบกับแรงงานกลับจากต่างประเทศกลับมาดูภูมิด้วยคนกลุ่มนี้กว่า 40% เป็นแรงงานอีสาน วิกฤติครั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระรุนแรงกว่าวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ในช่วงประกาศให้มาตรการล็อก

โอกาสแรงงานภาคเกษตรอีสาน

แรงงานได้รับผลกระทบโควิด (ล็อกดาวน์)

8,400,000 คน

(พนักงาน, ว่างงาน, รายได้ลด)

ว่างงาน+ทำงานต่างระดับ (800,000 + 2,000,000)

2,800,000 คน

แรงงานคืนถิ่นอีสาน
800,000 คน

อุดหนุน
200,000 คน

โครงสร้างกำลังแรงงานในอีสาน

จำนวนแรงงาน **9,300,000** คน

(ใน : นอกภาคเกษตร 52 : 48)

เสี่ยงถูกเลิกจ้าง - ทำงานต่ำระดับ

2,400,000 คน



ดาวนั้สู้เชื้อโคโรด-19 มีแรงงานอีสานที่ ได้รับผลกระทบเดินทางกลับคืนถิ่นราว 800,000 คน เฉพาะจังหวัดอุดรธานี มีแรงงานคืนถิ่นถึง 200,000 คน

คลื่นแรงงานคืนถิ่นเหล่านี้ เป็น อีกครั้งที่ภาคเกษตร อันเป็นรากเหง้า ของกลุ่มกำลังแรงงานเหล่านี้ ต้องช่วย กับแบกรับระดับประคองให้อยู่รอด บางส่วนรอดตำแหน่งงานที่จะเปิดรับอีก ครั้งเมื่อเศรษฐกิจฟื้น แต่ก็มีไม่น้อยที่ ไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้อีกแล้ว และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิด ด้วยการทำ "การเกษตร"

แต่ในมุมมองกลับ แรงงานคืนถิ่น ที่กลับบ้านพร้อมทักษะชีวิตและวิชาชีพ จากงานเดิม ก็เป็นโอกาสในการเติม เต็มและยกระดับภาคเกษตร ที่กำลัง แรงงานวัยหนุ่มสาวทอดทิ้งมาหาโอกาส ที่มากกว่าในเมือง เหลือไว้แต่คนรุ่น พ่อแม่ปู่ย่า และลูกหลานอยู่ทำไร่ ทำนาในวิถีดั้งเดิม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตร ในอีสาน มีศักยภาพเกือบหนุนให้ เป็น "ทางเลือก" เพื่อเป็นทางรอดของ แรงงานคืนถิ่น จากที่ภาคเกษตรอีสาน เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ เป็นหลัก ประกันความมั่นคงของชีวิต โดยมุ่งสู่ การเกษตรปลอดภัย รักรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีขนาดพื้นที่การเกษตรมากที่สุด อยู่ในภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝน

มากกว่าทุกภาค ได้รับแสงแดดดีทั้งปี ตั้งอยู่ในแนวเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านทั้ง อาเซียนและจีน ที่จะได้ประโยชน์จาก โครงการข่ายรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวที่ จะแล้วเสร็จปลายปีหน้า

แรงงานคืนถิ่นยังเป็นโอกาส อันดีของภาคเกษตร ที่จะได้แรงงาน คนรุ่นใหม่มาเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและภาคเกษตร หลังโควิดคลี่คลาย เนื่องจากมีความ รู้ด้านเทคโนโลยี ขณะที่พัฒนาการ ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ สามารถ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ทดแทนทักษะและกำลัง แรงงานผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัว เข้มแข็งขึ้น

โดยแรงงานอีสานทั้งหมดกว่า 9,300,000 คน เกือบครึ่งอยู่นอก ภาคเกษตร ในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ใน สาขาอาชีพที่เปราะบางต่อการโดนเลิกจ้าง หรือลดชั่วโมงการทำงาน ถึง 2,400,000 คน โดยอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี 45% และ น้อยกว่า 40 ปี ถึง 46.5% แสดงว่า ยังมี แรงงานหนุ่มสาวที่พร้อมทำงานอยู่ไม่น้อย

เมื่อผนวกกับแรงงานคืนถิ่นบาง ส่วนที่ตัดสินใจพลิกชีวิตด้วยการทำเกษตร ในวันนี้ ถือเป็นจังหวะดีที่รัฐน่าจะลอง พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสนับสนุน ให้ แรงงานเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเกษตร

ในด้านการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น กระทรวง เกษตรฯ ให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ส่วนการดูแลขับเคลื่อนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบนั้น กระทรวงมหาดไทยสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ขึ้นมารองรับ

นอกจากนี้ภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ก็กระตุ่นองค์กร สมาชิก ให้ปรับโครงสร้างผู้ประกอบการ ให้เป็นมินิ หรือสมาร์ทสถานประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วม เพื่อให้สามารถรองรับกำลัง แรงงานเหล่านี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กร รวมไปถึงในภาคการเกษตร เพื่อให้แรงงานคืนถิ่นกลับมาปักหลัก ภูมิลำเนาในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ แรงงานคืนถิ่นจะเริ่มต้นใน ภาคเกษตรให้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน ได้นั้น ปัจจัยเบื้องต้นเพื่อการเริ่มต้นที่ ต้องมีอย่างน้อย 3 ประการคือ 1.มีตลาด รองรับ 2.มีองค์ความรู้ สำหรับผู้ที่ไม่ มีหรือไม่เหลือทักษะการทำเกษตรสมัย ใหม่ และ 3. นำ ปัจจัยหลักการทำเกษตร ซึ่งต้องจัดให้มีแหล่งน้ำถึงระดับไร่นา

เพื่อพลิกวิกฤติแรงงานคืนถิ่น เป็นโอกาสของภาคเกษตรอีสาน... ●

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (CPTPP) สภาผู้แทนราษฎร
ที่มี นายวีระกร คำประกอบ เป็น
ประธาน ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าว
เสร็จแล้ว และรอบรรจุเข้าสู่วาระ
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ผลการศึกษา มีบทสรุป
ที่น่าสนใจดังนี้



เปิดผลศึกษา CPTPP ไทยยังไม่พร้อมเข้าร่วม (1)

เมื่อรัฐบาลไทยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมประเด็นทางการค้าหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ และภาคประชาชน

สืบเนื่องจากความเห็นของแต่ละฝ่ายที่ไม่ตรงกัน ความไม่เข้าใจ ความคลุมเครือของข้อมูลทำให้เกิดข้อกังวลในผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP ยังผลให้เกิดความขัดแย้งและต่อต้านอย่างรุนแรงขึ้นในสังคม เกิดข้อกังวลในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้าและบริการจาก

ประเทศสมาชิก และต้องยอมรับพันธกรณีที่อาจมีผลกระทบในวงกว้างในประเด็นต่างๆ เช่น การเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร การรอนสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา UPOV การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ใหม่ การรับฝากจุลชีพ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL) การเปิดตลาด

บริการและการลงทุน การคุ้มครองด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น การใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ การเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์และการให้สิทธิแรงงานต่างด้าวรวมตัวจัดตั้งสหภาพ เป็นต้น

ดังนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เพื่อศึกษาประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP และรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านผ่านกลไกรัฐสภา เพื่อรวบรวมเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาศึกษาจากโอกาสและผลกระทบ ด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จากข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน รายงานการศึกษาวิจัย ตลอดจนจดคำชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใน 3 ประเด็นหลักที่ได้รับผลกระทบและมีความขัดแย้งและเป็นข้อกัังวลอย่างรุนแรงในสังคม ประกอบด้วย

- 1.ผลกระทบด้านการเกษตรและพันธู์พืช
- 2.ผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- 3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

โดยในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่า

- 1.ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง ซึ่งจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน
- 2.รัฐบาลต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งด้านบวก ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการเยียวยาจากผลกระทบด้านลบ



3.การเจรจาของรัฐบาลควรมีกรอบการเจรจาที่เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหว ซึ่งหากเจรจาไม่ได้ตามที่ระบุไว้ ก็ไม่ควรเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง

4.รัฐบาลต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. ประเด็นผลกระทบด้านการเกษตรและพันธู์พืช คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตรของไทย จะได้รับผลกระทบอย่างมากและกว้างขวาง ถ้าประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ทั้งจากการเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร และจากการรอนสิทธิในการใช้พันธู์พืชการค้าหลังจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังไม่พร้อมจะเข้าเจรจาความตกลง CPTPP จนกว่าจะมีการทำความเข้าใจให้เกษตรกรยอมรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV การเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ซึ่งยังไม่สามารถพึ่งพา

ตนเองและไม่สามารถสู้ได้ในเวทีโลก โดยการสนับสนุนเชิงนโยบาย และเพิ่มงบประมาณวิจัยและพัฒนาพันธู์พืชและขยายพันธู์พืช เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร และเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธู์พืช พ.ศ. 2542 และจัดทำกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดว่า จะมีการจัดสรรงบประมาณและอัตราค่าจ้างบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธู์พืชและเพื่อการขยายพันธู์พืช เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบเกษตรกรรมไทย เช่น ปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรได้รับงบประมาณมากกว่า 1,447 ล้านบาท ตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณในแผนงานดังกล่าวต่ำกว่าที่กำหนดไว้ทุกปี

การจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีมาตรฐานสูงอื่นใด ประเทศไทยควรมีความพร้อมที่จะเป็นประเทศผู้ขายพันธู์พืชให้แก่ประเทศภาคีสมาชิก ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม CPTPP ●

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

รายการโยกย้ายเข้ากรม.ประจำสัปดาห์ มีของ กระทรวงการต่างประเทศ คือ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นางจุฬามณีชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กลับมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป.....● ส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแต่งตั้ง อธิบดี 2 ราย ได้แก่ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว.....● กระทรวงคมนาคม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิดังนี้ นายชัยณรงค์ งามอาจาวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธา ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายสถาพร อังคณาทรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง นายปริญญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธา ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

กระทรวงคมนาคม.....● ตบท้ายด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอำนวยการระดับสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก และ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวม 15 ราย ที่กระทรวงมหาดไทยเพิ่งมีคำสั่งออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังนี้ นายสักรินทร์ อินทรสสิทธิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ตรวจราชการกรม นายศุภเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นผู้ตรวจราชการกรม นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ วิศวกรโยธา สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ.....● นางสาวพรณิทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายว่าศักดิ์ เจริญจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่.....● นายสังจา พุกสุขสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร นางสาวสุภัทรา ชัยเทวาริณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นายประยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร.....● นายอนันต์ ประเสริฐผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประคอง ชูवाल โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายศิริวัชร อ่อนเหลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม.....● นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายมีโชค นัฐสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท.....●

“ซี.12”

เฟรนด์คอนเนอร์ **พินุ้ย ดร.เกศริน เอกธวัชกุล**



14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (ฝนเทียม) การค้นพบฝนเทียม เริ่มจากชาวต่างชาติก็จริงแต่นำไปใช้ไม่สำเร็จ จนในที่สุดในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถทำฝนหลวงสำเร็จและนำใช้งานได้จริงจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยในปี ค.ศ. 1891 ฝนเทียมเริ่มโดย หลุยส์ กัธแมน ชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน ได้ทำวิจัยระบบทำความเย็นในบึงนคร หลุยส์ได้สิทธิบัตรในไอดีนี้ ในชื่อว่า Rain Produced at Will แต่สุดท้ายเมื่อเห็นว่าไม่คุ้มและยังให้ผลไม่แน่นอน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงหยุดและไม่ได้นับสนุนการทำฝนเทียม ประเทศที่พัฒนาอย่างอเมริกาและออสเตรเลีย ก็ไม่ได้พัฒนาฝนเทียมต่อเช่นกัน จนในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านนำทฤษฎีการทำฝนเทียมมาศึกษาค้นคว้าต่อยอดจนประสบความสำเร็จ โดยกำเนิดฝนหลวงในไทย เริ่มขึ้นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2498 พระองค์ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” (Artificial rain) และได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป โดยในปี 2552 ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ก็มีการลงนาม MOU เพื่อนำเทคโนโลยีจากโครงการฝนหลวง ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปทำฝนหลวงในประเทศจอร์แดน อีกด้วย นับว่าลึกลงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



แลกเปลี่ยนข้อมูลอาชีพเกษตร

สวัสดีครับ!! “ถอดรหัสอาชีพ” แจ่งข้อมูลข่าวสารอาชีพ มาให้บริการอีกเช่นเคยครับ!! ซึ่งสำหรับเสาร์นี้เรามาเริ่มกันด้วย... เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาคการผลิต เกษตรกรรม นายหมวดตรีหญิง ปรีศนา ศรีเจริญ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ สนับสนุนอาชีพทางการเกษตร กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ โดยใน



โอกาสดังกล่าวนี้ก็มี **นายรัชชา ศรีเจริญ** ที่ปรึกษากรรมการ ยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย เข้าร่วมด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ทางผู้หลักผู้ใหญ่ ทางผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีการพบปะหารือกันเช่นนี้ เชื่อว่าก็ย่อมจะมีแนวทางดี ๆ ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้ที่ทำอาชีพเกษตรอย่างแน่นอน